

Hội diễn văn nghệ 2014: "Bữa tiệc" âm nhạc đầy màu sắc

Nhằm tạo ra một sân chơi đặc sắc, nơi giao lưu gắn kết bằng lời ca tiếng hát giữa các doanh nghiệp, tổ chức... hoạt động trong lĩnh vực CNTT-TT, Hội diễn văn nghệ cộng đồng CNTT-TT lần 4 do Hội Tin học TPHCM tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 27-2-2014, tại Cung Văn hóa Lao động TPHCM.

Hội diễn đầu năm 2014 hứa hẹn sẽ mang đến những giây phút đầy hứng khởi, không gian sôi động, không khí náo nhiệt, gắn kết các cá nhân và tập thể ngành CNTT-TT gần nhau hơn thông qua giai điệu, tiết tấu. Từ đó xây dựng và củng cố vững chắc tinh thần đoàn kết hợp tác làm việc cùng nhau, vươn tới những mục tiêu cao hơn nữa trong năm 2014. Đây cũng là cơ hội thuận lợi để các doanh nghiệp, tổ chức giao lưu tìm hiểu lẫn nhau, đồng thời đưa được hình ảnh và các giá trị cốt lõi của tổ chức mình đi xa hơn.

Hội diễn năm nay có sự tham gia tích cực và các tiết mục dàn dựng công phu của các doanh nghiệp như FUJINET, FAST, Global Cybersoft (VN), SWISS POST SOLUTIONS, ISB Vietnam, KMS, LARION, MISA, FPT...

Các tiết mục đặc sắc nhất sẽ được lựa chọn, chấm điểm bởi đội ngũ Ban Giám khảo chuyên môn và báo chí. Những tiết mục hay và ấn tượng sẽ được trao giải ngay sau hội diễn, trên cơ sở khách quan và mang tính chuyên môn cao. Thêm vào đó, các tiết mục đoạt giải sẽ được vinh dự chọn biểu diễn trong ngày hội gặp gỡ CNTT-TT đầu năm, 28/02/2014 do Hội Tin học TPHCM, Sở TT-TT TPHCM và các Hội bạn đồng tổ chức. Thông tin hình ảnh hội diễn sẽ đăng tải trên chuyên san Nhịp cầu doanh nghiệp - Bộ Công Thương và các kênh truyền thông liên kết với HCA.

Trân trọng mời các đơn vị dự thi tham gia bốc thăm thời gian thi và lắng nghe phổ biến thể lệ hội diễn từ Ban Giám Khảo vào lúc 15h ngày 25/02/2014 tại VP HCA 79 Trương Định, Quận 1.

Thành phần ban giám khảo bao gồm:



Nhạc sỹ Nguyễn Đức Trung - UV BCH Hội Âm nhạc TPHCM với những ca khúc nổi tiếng được nhiều người yêu thích như: Giã từ dĩ vãng, Em như tia nắng mặt trời, Em như con tàu và dòng sông, Hạt mưa long lanh,...



NSUT Quỳnh Liên, UV BCH Hội Âm nhạc TPHCM với giọng hát ngọt ngào truyền cảm làm cho người nghe dễ “nổi da gà” mỗi khi cất tiếng hát... những bài hát gắn liền với sự nghiệp ca hát của bà như Tiếng sáo trên đỉnh Phù Sai (Bảo Chung), Thương anh nhiều lắm đấy (Phó Đức Phương), Gửi em ở cuối sông Hồng (Thuận Yến), Tình yêu bên dòng sông Quan họ (Phan Lạc Hoa),...



Bà Phi Thị Ngọc Anh – Trưởng ban biên tập Nhịp cầu doanh nghiệp là Giám khảo Báo chí trong đêm thi văn nghệ.



Bà Văn Thị Bích Ty – Trưởng ban truyền thông sự kiện HCA.